

Số: 17 /KL-TTT

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2023

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND các huyện, thành phố

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTT ngày 19/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại: *UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*. Thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến tháng 6/2023. Từ ngày 10/10/2023 đến ngày 17/10/2023, Đoàn Thanh tra đã làm việc tại các đơn vị.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra số 03/BC-ĐTT ngày 20/10/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

### **Phần I** **ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, những năm qua, UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo hoạt động hệ thống hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt. Tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Trong đó, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những thuận lợi, ưu điểm, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước nói chung, trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC của UBND các huyện, thành phố nói riêng trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn nhất định. Xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, bất cập; tổ chức bộ máy còn chồng chéo, chưa tinh gọn, hoạt

động chưa hiệu quả; Thủ trưởng đơn vị và bộ phận tham mưu chưa nắm vững các quy định, từ đó chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện đúng nội dung liên quan mà pháp luật đã quy định.

Với phương châm “*phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn*”, ngày 28/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2614/UBND-TCD về việc tổ chức rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước; trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Thanh tra tỉnh khẩn trương rà soát, tiến hành thanh tra đột xuất trong năm 2023 đối với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm thực hiện pháp luật công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót, sai phạm (nếu có) và xử lý theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Ngày 19/9/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-TTT về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các nội dung trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại UBND 05 huyện, thành phố. Vì thời gian có hạn, Thanh tra tỉnh chỉ tập trung thanh tra trực tiếp đối với các nội dung chủ yếu tại UBND các huyện, thành phố; không thanh tra các đơn vị trực thuộc của UBND các huyện, thành phố. Do đó, các địa phương tự kiểm tra, chấn chỉnh theo quy định.

## **Phần II**

### **KẾT QUẢ THANH TRA**

Qua kiểm tra hồ sơ, làm việc với UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đối chiếu với quy định pháp luật, nhận thấy trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC của UBND các huyện, thành phố có những ưu điểm, hạn chế, tồn tại như sau:

*(Số liệu kết quả và hạn chế, tồn tại của từng huyện, thành phố theo phụ lục 1 và 2 đính kèm Kết luận)*

#### **I. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA**

##### **1. Ưu điểm:**

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra. Xây dựng kế hoạch thanh tra; thực hiện đúng thẩm quyền ra quyết định thanh tra. Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra và xử lý vi phạm về thanh tra cơ bản đảm bảo theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra trong quá trình thanh tra, giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, tổ chức thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, lưu trữ hồ sơ thanh tra cơ bản theo quy định.

## **2. Tồn tại, hạn chế:**

- Có 03/06 đơn vị hồ sơ thanh tra còn thiếu như: Nhật ký Đoàn thanh tra (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Phước, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*); thiếu Thông báo kết thúc thanh tra (*UBND huyện Ninh Sơn*).

- Có 03/06 đơn vị hồ sơ thanh tra lưu trữ chưa đảm bảo theo nhóm quy định tại Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 và Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Phước, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*).

## **II. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN**

### **1. Ưu điểm:**

UBND các huyện, thành phố cơ bản thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân như: Bố trí địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; ban hành Nội quy, quy chế tiếp công dân; mở Sở tiếp công dân; việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

### **2. Hạn chế, tồn tại:**

- Có 03/06 đơn vị thời gian xử lý một số đơn thư còn chậm theo quy định (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*).

- Có 02/06 đơn vị ghi Sổ tiếp công dân tại một số cột chưa ghi đầy đủ nội dung, nhất là kết quả giải quyết đơn thư (*UBND huyện Ninh Hải, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm*).

## **III. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI**

### **1. Ưu điểm:**

UBND các huyện, thành phố cơ bản thực hiện tốt các quy định về khiếu nại như: Tổ chức đối thoại; thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; công khai quyết định giải quyết khiếu nại; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; xử lý vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

### **2. Hạn chế tồn tại:**

06/06 đơn vị thời gian giải quyết một số vụ khiếu nại chậm so với quy định (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*).

## **IV. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM VỀ TỔ CÁO**

### **1. Ưu điểm:**

UBND các huyện, thành phố cơ bản thực hiện tốt các quy định về tố cáo như: Tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; thụ lý tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh nội dung tố cáo; ban hành kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo.

## **2. Hạn chế, tồn tại:**

Có 05/06 đơn vị thời gian giải quyết một số vụ tố cáo chậm so với quy định (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*).

## **V. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG**

### **1. Ưu điểm:**

UBND các huyện, thành phố cơ bản thực hiện tốt các quy định về PCTN, TC như: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; thực hiện tốt một số biện pháp về phòng ngừa tham nhũng; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ đúng quy định; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN.

### **2. Hạn chế, tồn tại:**

- Có 06/06 đơn vị công khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo quy định như: không có danh sách xác định đối tượng kê khai tài sản lần đầu, bổ sung và hàng năm kèm theo Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập; một số bản kê khai chưa đúng theo mẫu, còn cắt bỏ các nội dung không có tài sản; không mở Sổ theo dõi, bàn giao, nhận bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định; thiếu biên bản công khai tài sản, thu nhập tại cuộc họp cơ quan, đơn vị hoặc không có biên bản niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thời gian niêm yết chưa đúng thời gian quy định; hồ sơ lưu trữ trình tự thủ tục kê khai, công khai, bàn giao bản kê khai tài sản thu nhập chưa đầy đủ, sắp xếp không theo thứ tự (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*).

- Có 06/06 đơn vị thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo như: xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm không đầy đủ; nội dung kế hoạch chưa đảm bảo theo quy định Luật, PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*).

- Có 06/06 đơn vị thực hiện quy định về xung đột lợi ích chưa đảm bảo như: xây dựng Kế hoạch xung đột lợi ích không đầy đủ (*UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm*).

- Công khai về tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ: Nội dung này Thanh tra Bộ Nội vụ kiểm tra tại Quyết định số 464/QĐ-TTBNV ngày 25/7/2023.

- Có 05/06 đơn vị thực hiện Công khai minh bạch tài chính ngân sách chưa đảm bảo theo quy định như: công khai chưa đúng biểu mẫu, không nộp báo cáo tình hình công khai cho cơ quan tài chính cấp trên, thời điểm công khai còn chậm so với quy định (*UBND các huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn*).

- Có 02/06 đơn vị thực hiện Công khai minh bạch trong đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng không đúng quy định như: chưa công khai đầy đủ tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc cấp minh quản lý; kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án; số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án; số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các biểu mẫu chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính (*UBND các huyện: Ninh Phước, Thuận Bắc*).

- Có 01/06 đơn vị thực hiện Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không đúng quy định như: Công khai hàng năm chậm so với quy định (*UBND huyện Thuận Nam*).

## **VI. KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÒN TỒN ĐỘNG THEO KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 1712/KL-TTCTP NGÀY 07/7/2016 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ:**

### **1. UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:**

Có 14 nội dung tồn tại phải khắc phục theo bảng phụ lục thanh tra. Đến nay Đơn vị đã chỉ đạo khắc phục 11/14 nội dung, cụ thể: (1) *Lịch tiếp công dân đúng quy định (nội dung, thời gian, thành phần...)*; (2) *Ghi chép Sổ tiếp công dân đúng quy định*; (3) *Lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân đầy đủ theo quy định*; (4) *Có Kế hoạch thanh tra*; (5) *Thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo*; (6) *Đã công khai kết luận nội dung tố cáo*; (7) *Đã xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN*; (8) *Đã công khai, minh bạch trong đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng không đúng Luật Đấu thầu và Luật PCTN*; (9) *Đã công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử*; (10) *Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn*; (11) *Công khai minh bạch tài chính ngân sách đúng quy định*;

Có 03/14 nội dung đã được tập trung khắc phục nhưng nay tiếp tục phát sinh: (1) *Giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm*; (2) *Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo theo quy định*; (3) *Công khai minh bạch tài sản và thu nhập không đúng quy định*.

### **2. UBND huyện Ninh Hải:**

Có 07 nội dung tồn tại phải khắc phục theo bảng phụ lục thanh tra. Đến nay Đơn vị đã chỉ đạo khắc phục 04/07 nội dung: (1) Ghi chép Sổ tiếp công dân đúng quy định; (2) Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân đầy đủ theo quy định; (3) Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử; (4) Bỏ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn;

Còn 03/07 nội dung đã được tập trung khắc phục nhưng nay tiếp tục phát sinh: (1) Công khai minh bạch tài chính ngân sách không đúng quy định; (2) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo theo quy định; (3) Công khai minh bạch tài sản và thu nhập không đúng quy định;

### **3. UBND huyện Thuận Bắc:**

Có 11 nội dung tồn tại phải khắc phục theo bảng phụ lục thanh tra. Đến nay Đơn vị đã chỉ đạo khắc phục 08/11 nội dung: (1) Lịch tiếp công dân đúng quy định (nội dung, thời gian, thành phần...); (2) Ghi chép Sổ tiếp công dân đúng quy định; (3) Đã ban hành quy chế tiếp công dân; (4) Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân đầy đủ theo quy định; (5) Đã công khai Kết luận nội dung tố cáo; (6) Đã Công khai, minh bạch trong đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng đúng Luật Đấu thầu và Luật PCTN; (7) Đã công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử; (8) Bỏ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn;

Còn 03/11 nội dung đã được tập trung khắc phục nhưng nay tiếp tục phát sinh: (1) Giải quyết khiếu nại chậm; (2) Công khai minh bạch tài chính ngân sách chưa đầy đủ quy định; (3) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo theo quy định.

### **4. UBND huyện Ninh Phước:**

Có 10 nội dung tồn tại phải khắc phục theo bảng phụ lục thanh tra. Đến nay Đơn vị đã chỉ đạo khắc phục 08/10 nội dung: (1) Lịch tiếp công dân đúng quy định (nội dung, thời gian, thành phần...); (2) Ghi chép Sổ tiếp công dân đúng quy định; (3) Đã ban hành Quy chế tiếp công dân; (4) Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân đầy đủ theo quy định; (5) Đã công bố quyết định thanh tra; (6) Thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; (7) Đã công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử; (8) Bỏ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Còn 02/10 nội dung đã được tập trung khắc phục nhưng nay tiếp tục phát sinh: (1) Giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm; (2) Công khai minh bạch tài chính ngân sách không đúng quy định.

### **5. UBND huyện Thuận Nam:**

Có 10 nội dung tồn tại phải khắc phục theo bảng phụ lục thanh tra. Đến nay Đơn vị đã chỉ đạo khắc phục 08/10 nội dung: (1) Lịch tiếp công dân đúng quy định (nội dung, thời gian, thành phần...); (2) Ghi chép Sổ tiếp công dân đúng quy định; (3) Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân đầy đủ theo quy định; (4) Đã hoàn thành Kế hoạch thanh tra; (5) Thụ lý giải quyết khiếu nại,

*tố cáo đúng quy định; (6) Đã có quyết định giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại, tố cáo; (7) Đã công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử; (8) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.*

Còn 02/10 nội dung đã được tập trung khắc phục nhưng nay tiếp tục phát sinh: *(1) Công khai minh bạch tài chính ngân sách chưa đầy đủ theo quy định; (2) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo theo quy định.*

#### **6. UBND huyện Ninh Sơn:**

Có 11 nội dung tồn tại phải khắc phục theo bảng phụ lục thanh tra. Đến nay Đơn vị đã chỉ đạo khắc phục 10/11 nội dung: *(1) Lịch tiếp công dân đúng quy định (nội dung, thời gian, thành phần...); (2) Ghi chép Sổ tiếp công dân đúng quy định; (3) Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân đầy đủ theo quy định; (4) Đã hoàn thành Kế hoạch thanh tra; (5) Đã công bố quyết định thanh tra; (6) Thu lý giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; (7) Có quyết định giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại, tố cáo; (8) Đã công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử; (9) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; (10) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 158/NĐ-CP của Chính phủ.*

Còn 01/10 nội dung đã được tập trung khắc phục nhưng nay tiếp tục phát sinh: *Công khai minh bạch tài chính ngân sách không đúng quy định.*

### **VII. Về báo cáo tình hình tiếp công dân theo Công văn số 3206/UBND-TCD ngày 06/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1589/KH-TTTP ngày 13/7/2023 của Thanh tra Chính phủ:**

UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo cơ bản đầy đủ các nội dung, biểu mẫu theo Đề cương kèm theo Kế hoạch số 1589/KH-TTTP ngày 13/7/2023 của Thanh tra Chính phủ.

### **Phần III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ**

#### **I. Kết luận:**

##### **1. Ưu điểm:**

Nhìn chung, UBND các huyện, thành phố đã có sự quan tâm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC. Trong đó, tập trung thực hiện tốt kế hoạch thanh tra hàng năm. Cơ bản chấp hành về quy trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra và xử lý vi phạm về thanh tra. Bố trí địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân nghiêm túc; ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; mở Sổ tiếp công dân; việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định. Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo. Xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN; tuyên truyền, phổ biến về PCTN; thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt

động của đơn vị. Chỉ đạo khắc phục cơ bản các tồn tại, hạn chế theo Kết luận thanh tra số 1712/KL-TTTP ngày 07/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Báo cáo cơ bản đầy đủ các nội dung, biểu mẫu theo Đề cương kèm theo Kế hoạch số 1589/KH-TTTP ngày 13/7/2023 của Thanh tra Chính phủ.

## **2. Tồn tại, hạn chế:**

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC, UBND các huyện, thành phố còn một số tồn tại, hạn chế (*thể hiện cụ thể nội dung, đơn vị tại phụ lục kèm theo*) như sau:

a) *Về thanh tra:* Một số hồ sơ thanh tra còn thiếu nhật ký Đoàn thanh tra; thiếu Thông báo kết thúc thanh tra; hồ sơ thanh tra lưu trữ chưa đảm bảo theo nhóm quy định tại Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTTP ngày 24/10/2007 và Thông tư số 06/2021/TT-TTTP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

b) *Về tiếp công dân:* Thời gian xử lý một số đơn thư còn chậm theo quy định. Ghi Sổ tiếp công dân một số cột chưa ghi đầy đủ nội dung, nhất là kết quả giải quyết đơn thư.

c) *Về khiếu nại:* Thời gian giải quyết một số vụ khiếu nại chậm so với quy định.

d) *Về tố cáo:* Thời gian giải quyết một số vụ tố cáo chậm so với quy định.

đ) *Về phòng, chống tham nhũng:*

- Về công khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo quy định như: không có danh sách xác định đối tượng kê khai tài sản lần đầu, bổ sung và hàng năm kèm theo Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập; một số bản kê khai chưa đúng theo mẫu quy định, còn cắt bỏ các nội dung không có tài sản; không mở Sổ theo dõi, bàn giao, nhận bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định; thiếu biên bản công khai tài sản, thu nhập tại cuộc họp cơ quan, đơn vị hoặc không có biên bản niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thời gian niêm yết chưa đúng thời gian quy định; hồ sơ lưu trữ trình tự thủ tục kê khai, công khai, bàn giao bản kê khai tài sản thu nhập chưa đầy đủ, sắp xếp không theo thứ tự.

- Về chuyển đổi vị trí công tác hàng năm: xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm không đầy đủ; nội dung kế hoạch chưa đảm bảo theo quy định Luật, PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

- Về xung đột lợi ích hàng năm: xây dựng Kế hoạch xung đột lợi ích hàng năm không đầy đủ.

- Công khai minh bạch tài chính ngân sách chưa đảm bảo theo quy định như: công khai chưa đúng biểu mẫu, không nộp báo cáo tình hình công khai cho cơ quan tài chính cấp trên, thời điểm công khai còn chậm so với quy định.



- Công khai minh bạch trong đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng không đúng quy định như: chưa công khai đầy đủ tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc cấp mình quản lý; kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án; số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án; số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các biểu mẫu chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không đúng quy định như: Công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm chậm so với quy định.

*e) Về thực hiện các nội dung còn tồn đọng theo Kết luận thanh tra số 1712/KL-TTCTP ngày 07/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ:* Các nội dung đã được tập trung khắc phục nhưng nay tiếp tục phát sinh một số ít tồn tại, hạn chế.

*Các tồn tại, hạn chế trên đây sau khi được Đoàn Thanh tra chỉ ra, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, quy trình, thủ tục, biểu mẫu,... theo quy định của pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC, UBND các huyện, thành phố đã tiếp thu, xây dựng kế hoạch nghiêm túc tổ chức khắc phục.*

## **II. Kiến nghị:**

Trên cơ sở kết quả thanh tra, căn cứ quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị *Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm* chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau đây:

**1.** Tiếp tục phát huy kết quả đạt được về trách nhiệm thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Thường xuyên cập nhật đầy đủ các quy định mới có liên quan để triển khai, thực hiện kịp thời; rà soát các văn bản đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng lập kế hoạch thanh tra có trọng tâm trọng điểm, chất lượng kết luận thanh tra và đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã kết luận. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; có biện pháp khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại trong việc chuyển đổi vị trí công tác và kê khai tài sản, thu nhập, đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

**2.** Đối với nội dung tồn tại, hạn chế đã nêu tại khoản 2, Mục I phần III Kết luận, kiến nghị trên đây: Tổ chức xử lý, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, hạn chế trên theo thẩm quyền; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã nêu. Chỉ đạo Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố, các đơn vị và cá nhân

có liên quan tiếp tục rà soát tất cả các hồ sơ, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế, thiếu sót hiện có và phát sinh mới về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý ngay, không để tái diễn.

**3.** Tổ chức thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra này ít nhất 15 ngày liên tục tại trụ sở làm việc; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện Kết luận thanh tra.

Trên đây là kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC tại UBND các huyện, thành phố: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm.

Giao Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này./.

*(Đính kèm Phụ lục số liệu cụ thể về kết quả và hạn chế, tồn tại của từng huyện, thành phố thuộc tỉnh).*

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Chính phủ;
- Cục II. TTCP;
- UBND tỉnh;
- Chánh Thanh tra;
- Đối tượng thanh tra;
- Lưu: VT, HSĐT.

**KT.CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Khắc Đông**

**PHỤ LỤC 1**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN,  
KHIẾU NẠI, TỔ CÁO CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ**

**Từ năm 2017 đến tháng 6/2023**

*(kèm theo Kết luận Thanh tra số 17/KL-TTT ngày 30/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh)*

STT	LĨNH VỰC		UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ					
			Ninh Sơn	Thuận Nam	Thuận Bắc	Ninh Hải	Ninh Phước	PR-TC
1	Thanh tra	Thanh tra hành chính	12/12	27/27	09/09	13/13	19/19	20/20
		Thanh tra trách nhiệm	16/16	04/04	26/26	11/11	05/05	19/19
2	Tiếp công dân	Tiếp thường xuyên	654	808	578	740	781	247
		Tiếp định kỳ	156	156	156	168	162	156
3	Khiếu nại		68/68	29/29	12/12	62/62	32/32	452/452
4	Tổ cáo		14/14	01/01	03/03	05/05	06/06	09/09



		Không đúng trình tự thủ tục.	Không có KH thanh tra.											
			Chậm công bố quyết định thanh tra.											
		Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra hạn chế.												
3	<b>Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo</b>	Thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm.												
		Không có quyết định giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại tố cáo.												
		Giải quyết khiếu nại chậm.	x	x	x	x	x	x	x	6/6	Thời gian giải quyết khiếu nại chậm so với quy định (UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn).			Các đơn vị khắc phục trong thời gian đến
		Giải quyết tố cáo chậm.	x		x	x	x	x	5/6	Thời gian giải quyết tố cáo chậm so với quy định (UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn).			Các đơn vị khắc phục trong thời gian đến	
		Không công khai kết luận thanh tra.												
		Về công tác thanh tra.												
			x		x		x	3/6	- Một số hồ sơ thanh tra còn thiếu như: thiếu Nhật ký Đoàn thanh tra (UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Phước, Ninh Sơn); thiếu Thông báo kết thúc thanh tra (UBND huyện Ninh Sơn). - Hồ sơ thanh tra lưu trữ chưa đảm bảo theo nhóm quy định tại QĐ số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 và TT số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của TTCP (UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Phước, Ninh Sơn).			Đến nay, 3/3 đơn vị đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trên		
4	<b>Công tác phòng chống tham nhũng</b>	Không xây dựng chương trình, KH phòng, chống tham nhũng.												
		Công khai minh bạch tài chính ngân sách không đúng quy định.	x	x	x	x	x		5/6	Công khai minh bạch tài chính ngân sách chưa đảm bảo theo quy định như: công khai chưa đúng biểu mẫu, không nộp báo cáo tình hình công khai cho cơ quan tài chính cấp trên, thời điểm công khai còn chậm so với quy định (UBND huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn).			Đến nay, 5/5 đơn vị đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trên	
		Không công bố công khai quy hoạch KH sử dụng đất trên công TTĐT.					x		1/6	Công khai quy hoạch, KH SĐĐ không đúng quy định: Công khai KH SĐĐ hàng năm chậm so với quy định (UBND huyện Thuận Nam).			Đến nay, 1/1 đơn vị đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trên	

Về công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo TT số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.		x	x				2/6	Công khai minh bạch trong đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng không đúng quy định như: chưa công khai đầy đủ tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo KH trong dự toán NSNN hàng năm và triển khai phân bổ KH vốn đầu tư cho từng dự án thuộc cấp minh quản lý; kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án; số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án; số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các biểu mẫu chưa đúng theo quy định tại TT số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính ( <i>UBND huyện Ninh Phước, Thuận Bắc</i> ).	Đến nay, 2/2 đơn vị đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trên
Về xung đột lợi ích.	x		x	x	x	x	5/6	Về xung đột lợi ích: xây dựng KH xung đột lợi ích không đầy đủ ( <i>UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn</i> ).	Đến nay, 5/5 đơn vị đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trên
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn.								Công khai về tuyển dụng, bổ trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ: qua kiểm tra, nội dung này UBND các huyện, thành phố đang được Thanh tra Bộ Nội vụ kiểm tra tại QĐ số 464/QĐ-TTBNV ngày 25/7/2023. Các tồn tại, hạn chế này đang được UBND các huyện, thành phố khắc phục.	
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo theo quy định tại NĐ số NĐ số 59/2019/NĐ-CP.	x	x	x	x	x	x	6/6	Về chuyển đổi vị trí công tác: xây dựng KH chuyển đổi vị trí công tác hàng năm không đầy đủ; nội dung KH chưa đảm bảo theo quy định Luật, PCTN năm 2018 và NĐ số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ ( <i>UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn</i> ).	Đến nay, 6/6 đơn vị đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trên
Công khai minh bạch tài sản và thu nhập không đúng quy định.	x	x	x	x	x	x	6/6	Về công khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo quy định như: không có danh sách xác định đối tượng KKTS lần đầu, bổ sung và hàng năm kèm theo KH KKTS, thu nhập; một số bản kê khai chưa đúng theo mẫu quy định, còn cất bỏ các nội dung không có tài sản; không mở sổ theo dõi, bản giao, nhận bản KKTS, thu nhập hàng năm theo quy định; thiếu biên bản công khai tài sản, thu nhập tại cuộc họp cơ quan, đơn vị hoặc không có biên bản niêm yết công khai bản KKTS, thu nhập tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thời gian niêm yết chưa đúng thời gian quy định; hồ sơ lưu trữ trình tự thủ tục kê khai, công khai, bản giao bản KKTS thu nhập chưa đầy đủ, sắp xếp không theo thứ tự ( <i>UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn</i> ).	Đến nay, 6/6 đơn vị đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trên

